
 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 
ผมและคณะท่ีมีวนัคล้ายวนัเกิดในเดือนกันยายน น้ีนับว่ามีความโชคดีท่ีมี
ท่าน ผวภ.นพ.สงวน คุณาพร และแขกผูใ้หญ่ ผูมี้เกียรติทุกท่าน ผมในฐานะ
ตวัแทนขอน้อมรับคาํอวยพรของทุกท่านและขอให้พรดังกล่าวส่งผลทุกท่าน
เช่นเดียวกนั ขอบคุณครับ 

วาระที ่3 ข่าวจากนายกอดุลย์  วราเอกศิริ  

วาระที ่4 ข่าวจากเลขา ฯ อน.ประดษิฐ์  จติรนพคุณ  
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เดอืน   มกราคม  พ.ศ. 2559 
เดอืนแห่งการบริการด้านอาชีพ 

 

    

  

                         

 วาระที ่ 1   นายกอดุลย์   วราเอกศิริ 
   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเปิดการประชุม 
                  

   ปีที ่44  ฉบับที ่ 26  วนัพุธที ่ 20  มกราคม  พ.ศ. 2559  

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

  เรียนผูว้า่การภาค  นายกสโมสรโรตารี  อดีตผูว้า่การภาค  อดีตนายก   มวล
มิตรโรแทเรียน  พร้อมโรตารีแอนน์   แขกผูมี้เกียรติ วนัน้ีเป็นวนัประชุมประจาํ
สปัดาห์พธุท่ี  20   มกราคม  2559  โดยการนาํของนายกอดุลย ์  วราเอกศิริ  
ภายใตอ้รรถพจน์วา่ “ เป็นของขวญัแก่ชาวโลก ” “ Be  a gift  to  the  world  ”  
ยนิดีตอ้นรับ ท่านผูว้า่การภาคธีระนนัท ์  วงศห์ล่อ ผูว้า่การภาค 3330 โรตารี
สากล , นายกก่อตั้ง ทพ อนุศกัด์ิ คงมาลยั ,  นย.เชาวลิต    ทีวีไทย    นายก
สโมสรโรตารีป่าเลไลยก ์  ,  นยล.นพ จรูญพงศ ์  บรมธรมรัตน์   ขอบคุณครับ       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ  โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช  และไดเ้ดินทางไปร่วมงานของสโมสรโรตารี
อู่ทองซ่ึงจดักิจกรรม โดยมีท่านผูว้่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ ร่วมกิจกรรม
ดว้ย โดยการมอบหมอ้ก๋วยเต๋ียวไร้สารตะกัว่  จาํนวน 3 ใบ ให้กบัแม่คา้ 3 ร้าน 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนภาวนาภิมณพิทยา อาํเภออู่ทอง  พร้อมกบัไหวศ้าลเจา้
พ่อพระยาจกัรไปชมพระพุทธรูปแกะสลกับนหน้าผาหิน รับประทานอาหาร
และเดินทางกลบั  @ วนัท่ี 18-20   มีนาคม 2559  มีการประชุมใหญ่ภาค 3330  
ในปีบริหาร 2558-2559   ท่ีโรงแรมทวินโลตสั จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในวนั
ดงักล่าวน้ีผมขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน เขา้ร่วมการประชุมใหญ่   แต่บาง
ท่านก็อาจจะไปเท่ียวได ้ สถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง    โดยเฉพาะอย่างยิง่ผม
ตั้งใจวา่ก่อนจะไปประชุมผมพามวลมิตรโรแทเรียนเท่ียว  โดยจดัรถเดินทางให้   
พอมีงบประมาณจากกิจกรรมพอสมควรในสมยัผม เพ่ือเป็นการตอบแทนมวล
มิตรโรแทเรียน    โรตารีแอนน์     แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งมีการสาํรวจจากมวลมิตรโรแท
เรียนท่ีจะเดินทางว่าไปก่ีท่าน เพ่ือความสนุกสนานร่วมกนั  เป็นเรถบสัอาจจะ
ลาํบากหน่อยแต่มนัจะไดอ้ะไรอีกมากมายตามมาอีกเยอะแยะครับ พร้อมกบัใน
คืนวนัท่ี 19 มีนาคม  2559  ก็จะเป็นคืนราตรีของผูว้่าการภาค ก็จะมีการมอบ
รางวลัของภาคดว้ย ขอบคุณครับ 

 

 วาระที ่ 2   รทร.สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 
   ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 

 
                  

@ เรียนท่านผูว้่าการภาค   อดีตผูว้่าการภาค  อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน    
พร้อมโรตารีแอนน์    แขกผูมี้เกียรติ  @ ในนามของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
ขอตอ้นรับท่านธีระนนัท ์ วงศห์ล่อ  ผูว้่าการภาค 3330 โรตารีสากล ท่ีท่านให้
เกียรติมาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี   ผมขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน  
โรตารีแอนนื  ท่ีไปร่วมกิจกรรมเม่ือวนัท่ี  13  มกราคม   2559  โดยเฉพาะ
กิจกรรมแรกคือการมอบรถดับเพลิง ท่ี อบต.ทบัตีเหล็ก  เรียนว่าในการน้ี
ท่านผูว้่าการภาคธีระนันท์  วงศ์หล่อ ไดม้ามอบรถดบัเพลิงให้ด้วย พร้อมทั้ง
ภาค 3350 โรตารีสากล  สากล อน.สมศกัด์ิ อุดมพนัธ์ จากสโมสรโรตารีปทุม
วนั ซ่ึงท่านมาแทนผูว้่าการภาคไชยไว พูนลาภมงคล รวมทั้งแอนน์สุณีรัตน์  
พลูลาภมงคล  ท่านมาดว้ย วนันั้นสมาชิกท่ีไปจาํนวน  23  ท่าน การมอบคร้ังน้ี
ท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่านวีระศกัด์ิ  วิจิตรแสงศรี มาเป็น
ประธานในการรับมอบ  ทางสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้มอบเกียรติบตัร
ขอบคุณท่าน ผวภ.ธีระนนัท์ ทองหล่อ ,  ผวภ.ไชยไว  พูนลาภมงคล   รวมทั้ง
สโมสรโรตารีปทุมวนั และ สโมสรโรตารีมิโต-้มินามิ  จากประเทศญ่ีปุ่ น   ภาค 
2820  ซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมไดส้ําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ขอขอบคุณมวลมิตร
โรแทเรียนทุกท่าน ครับ และขอขอบคุณท่าน อผภ.ไพโรจน์ แอนน์สุธีรา  จิระ
เสวีจินดา  ท่านเป็นเจา้ภาพเล้ียงอาหารกลางวนัท่ีร้านแม่บ๊วยให้กบัคณะท่ีมา
จากภาค 3350 ครับ ซ่ึงในวนันั้ นผมต้องตามท่านภาคไปยงัโรงเรียนสระ
กระโจมโสภณพิทยาเพ่ือชมกิจกรรมเล้ียงปลา ปลูกผกัเพ่ืออาหารกลางวนั  
รวมทั้งมอบทุนการศึกษาในนามสโมสรฯให้กับนักเรียนท่ีเรียนดี มีความ
ประพฤติดีแต่ขาดแทนทุนทรัพย ์จาํนวน 20 ทุน ๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 
20,000 บาท  และได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนเพ่ือการ
ดาํเนินการอีกจาํนวน 5,000 บาท  @ วนัพุธท่ี 20 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.
ผมพร้อมแอนน์ผาสุข  วราเอกศิริ  ไปวางพวงมาลาอนุสาวรียเ์จา้พระยายมราช  
ณ โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 

@ เรียนผูว้่าการภาค  นายกสโมสร อดีตผูว้่าการภาค   อดีตนายก  มวลมิตร
โรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผูมี้เกียรติทุกท่าน @  ไดรั้บสารจากผูว้่าการภาค 3330 
โรตารีสากล เดือนธันวาคม จาํนวน 8 ฉบับซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก 8 
สโมสรดว้ยกนัคือ สร.หาดใหญ่อีสต์ , สร.สงขลา , สร.พระสมุทรเจดีย ์,  สร.
พงังา , สร.หาดใหญ่ , สร.อีคลบัภาค 3330 , สร.กาญจนวนิชหาดใหญ่ , สร.
สตูล ซ่ึงจะมีข่าวสารต่าง  ๆ รวมทั้งการเยีย่มสโมสรของผูว้า่การภาค @เร่ืองเงิน
บริจาคโปลิโอพลสัการตั้งตู้บริจาคของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  เพ่ือจะขอ
บริจาคจากบุคคลทั่วไปซ่ึงได้ตั้ งอยู่ 3 ท่ี คือโรงเรียนกาญจนาภิเษก , โรง
พยาบาลศุภมิตร  และร้านคา้บ๊ิกเฮง   ได้จาํนวน 3,818 บาท  75 สตางค ์มอบ
ให้กบัผูว้า่การภาคในนามมูลนิธิ ท่ีโรงแรมวาสิฎฐีต่อไป  ต่อไป @ ขอเชิญร่วม
ประชุมระหว่างเมือง Inter  City คร้ังท่ี 4  วนัเสาร์ท่ี 23   มกราคม 2559 ณ 
โรงแรมวาสิฎฐี สุพรรณบุรี การลงทะเบียนสามารถไปลงช่ือไดท่ี้ผูช่้วยเลขา ฯ 
สุกญัญา   สิทธิศกัด์ิ  ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท สาํหรับช่วงกลางคืนจะ
เป็นคืนแห่งเกียรติยศของมูลนิธิโรตารี  จะมีการมอบเข็มบริจาคให้บนเวทีโดย
ท่านผูว้า่การภาคธีระนนัท ์ วงศห์ล่อ ซ่ึงนบัวา่เป็นเกียรติอยา่งยิง่ ดงันั้นจึง 

 



ผู้ว่าการภาคธีระนันท์  วงศ์หล่อ  กล่าว 

นายกก่อตั้ง ทพ.อนุศักดิ์    คงมาลยั  กล่าว 
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วาระท่ี  1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี  2  ปฏิคมแนะนาํแขกเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี  3  เลขา ฯ แจง้ข่าว 
วาระท่ี  4  สนเทศโรตารี 
วาระท่ี  5  สนเทศอาชีพ 
วาระท่ี  6  นายกกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 
 

วาระการประชุมประจาํสปัดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพธุท่ี 27  มกราคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 

ผมขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนครับสําหรับคร้ังสุดทา้ยท่ีโรงแรมวาสิฎฐี 
สุพรรณบุรี ใกล้กับเราท่ีสุดแล้ว ซ่ึงผมจาํได้ว่าคร้ังแรกท่ีจดัทางภาคใต้ ก็มี
สโมสรทางภาคกลางไปให้กาํลงัใจเขา   พอถึงเวลาภาคกลางจดัเขาก็ข้ึนมาให้
กาํลงัใจกนัด้วย มาตอบแทนนํ้ าจิต  นํ้ าใจของพวกท่านก็ขอเชิญชวนนะครับ   
เร่ืองส่งรายงานการประกวดผลงาน สโมสรในสุพรรณบุรีก็สะดวกมาก  สะดวก
มากท่ีสุด เพราะท่านมีภารกิจท่ีต้องส่งเอกสารเป็นเล่ม ในเร่ืองการบาํเพ็ญ
ประโยชน์และงานประชาสมัพนัธ์สถานท่ีส่งคือโรงพยาบาลของคุณหมอพรชยั 
ใกล้ท่ีสุดแลว้และคุณหมอจะตอ้งรวบรวมเราใช้การประทบัตราของไปรษณีย ์
วนัสุดทา้ยวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ เป็นการส่งผลงานแลว้เราจะนดัพบกรรมการทุก
ฝ่ายตดัสินนั้นท่ีศูนยโ์รตารีแห่งประเทศไทย โดยท่าน อผภ.นพ พรชยั  บุญแสง 
จะนาํเอกสารทั้งหมดของภาคเราไปประชุมท่ีโน้น ซ่ึงผมก็จะเป็นประธานการ
ประชุมและเป็นกรรมการตดัสินดว้ย ซ่ึงเรามีเวลาในการตดัสินเพียงแค่ 17-18 
วนั ซ่ึงผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านไดร่้วมเดินไปให้กาํลงันายกสโมสรดว้ย ซ่ึง
เม่ือสกัครู่ท่านนายกอดุลย ์ก็ไดพู้ดถึงเร่ืองการเตรียมรถท่ีจะเดินทางไปร่วมการ
ประชุมดงักล่าว อยา่งนอ้ยเราก็วา่ไปพบปะกนั  ภาค 3330 ของเรานั้น ภาคต่าง ๆ 
อดท่ีจะอิจฉาเราไม่ได ้  เพราะว่าพ้ืนท่ีของระยะทางนั้นเรายาวประมาณ 1,300 
กิโลเมตร แล ะเรามีตอนบน  ตอนล่ าง   เรามีว ัฒนธรรม  มีภาษา   มี
ขนบธรรมเนียมท่ีไม่เหมือนกนั ขณะน้ีเรามีเวลาทาํงานอยูป่ระมาณ 5 เดือน ผม
อยากจะใชมิ้ติน้ีวา่โรตารีเราคงทาํงานวนัสุดทา้ยคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 59 ไม่ใช่
วนัท่ีเราส่งผลงานเสร็จ ประกาศผลงานเสร็จ เราก็หมดภาระ  หมดหน้าท่ี 
สโมสรก็คงตอ้งดาํเนินการอยู่นะครับผมอาจจะได้ข้ึนมาเยี่ยมท่านได้อีกคร้ัง
หน่ึง   ก็ขอให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ซ่ึงถือว่าเป็นสโมสรท่ีใหญ่ในส่วนของ
ตะวนัตกน้ีนะครับ จงประสบความสําเร็จในการบริหารจดัการสโมสรเป็นท่ี
ศรัทธาของสโมสรใน  5  สโมสรในสุพรรณบุรี และผูว้่าการภาคในพ้ืนท่ีของ
สุพรรณบุรีน้ี ก็น่าจะหาได้ในโอกาสต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ สวสัดี
ครับ 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนท่ีบริจาค  100  เหรียญหรือมากกวา่ ไดก้รุณาลงช่ือ
เพื่อจะไปรับเขม็ในคืนนั้น สาํหรับการแต่งกายผูช้ายสวมสูทสโมสร   ผูห้ญิง
ชุดราตรี ขอบคุณครับ 

 

   @   ท่านนายกสโมสรฯ ประธานการประชุม อดีตผูว้่าการภาคไพโรจน์  จิระ
เสวีจินดา ท่านอดีตนายกสโมสร มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ วนัน้ีภารกิจท่ี
ภาคอ่ืนๆ ผมไม่มีก็เลยคิดว่าสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมีการประชุม ก็เป็นคร้ัง
แรกท่ีผมมาร่วมประชุมกบัสโมสรของท่าน ซ่ึงวนัประชุมวนัพุธตรงกบัสงขลา
พอดีซ่ึงประชุมเวลา 20.00-21.00 น. แต่ห้องประชุมของสงขลาเล็กกว่า
สุพรรณบุรี เกือบคร่ึงหน่ึง สําหรับการทําภารกิจของผม วนัน้ีผมไปร่วม
กิจกรรมกบัสโมสรโรตารีอู่ทอง เป็นสโมสรท่ี   99  พรุ่งน้ีสโมสรโรตารีสองพ่ี
น้อง เป็นสโมสรท่ี 100 แลว้ก็จะยติุในช่วงน้ีเพ่ือท่ีจะเตรียมงานมูลนิธิโรตารีท่ี
สุพรรณบุรีเป็นเจา้ภาพ ผมจะไปร่วมงานเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการปิดทา้ยท่ี
สโมสรสงขลาในวนัท่ี 20 มกราคม 2559 เป็นสโมสรท่ี 101 ซ่ึงหมายความว่า
ภาค 3330  ของเรามีสโมสรทั้งหมด 101 สโมสร ซ่ึงเดิมมีอยู ่103 สโมสร และ
ไดย้กเลิกไป 2 สโมสรซ่ึงทั้ง 2 สโมสร ก่อตั้งโดยสโมสรโรตารีสงขลาของผม
เองครับ ซ่ึงมีสโมสรลูกอยู ่3 สโมสร รวมสโมสรโรตารีสตูล ปีน้ีผมตอ้งทาํเป็น
ตวัอยา่งดว้ยความตั้งใจของผมวา่ ในการเป็นผูว้า่การภาค ผมจะใช้หลกั 4 WAY 
TEST เหมือนอย่างท่ี ผูว้่าการภาคไพโรจน์ได้ย ํ้าผมอยู่เสมอว่าเป็นประกาศิต  
เป็นหลกัท่ีสาํคญัให้ทุกคนเช่ือมัน่  เช่ือถือเรา ก็คงจะไม่มีการคดัคา้นต่อตา้นใด
เพราะวา่ผมไดถ้ามมติจากสโมสรโรตารีสงขลา เป็นสโมสรก่อตั้งทุกคนก็บอก
วา่ให้เป็นไปตามหลกั 4 WAY TEST ถา้เขาอยูไ่ม่ได ้ อยากจะยบุก็ให้เขายบุไป 
น่ีก็คือความเป็นมาของเยีย่มสโมสร  ในปีน้ีโดยความคิดของผมและเทรนเนอร์ 
คิดวา่การจดังาน อินเตอร์ซิต้ีเขา้กบันโยบายการประหยดั เราจดังานอินเตอร์ซิต้ี  
4  คร้ัง มีประธานจดังาน 4 ท่าน มีสโมสรรับผิดชอบงานน้ีไปรวมทั้งทีมงาน
ภาคเพ่ิมภารกิจ  เพ่ิมงานแต่ความประหยดันั้นเกิดข้ึนกบัมวลสมาชิก เพราะการ
จดั 4 คร้ังนั้น ทุก ๆสโมสรก็ไม่ตอ้งคา้งคืนนานนะครับเพราะสามารถเดินทาง
กลบัได ้ก็อยากจะแจง้ให้ทราบวา่หากท่านผูว้า่การภาคท่านต่อ ๆไปจะใช้วิธีการ
แบบน้ีก็สุดแลว้แต่นะครับ ส่ิงหน่ึงท่ีผมอดท่ีจะภูมิใจไม่ไดก้็คือ ประธานจดังาน
อินเตอร์ซิต้ีทั้ ง 4 ท่านน้ี เราได้สร้างบุคลากรในภาคของเราให้เป็นบุคคลท่ี
ทาํงานเป็น เราจดังาน 4 คร้ังมีประธานจดังาน 4 ท่าน ท่านก็จะมีทีมงานท่ีทาํงาน
ท่านละ 10-20 ท่านเป็นอย่างน้อย เป็นการฝึก ให้ทาํงานเหนือสโมสร ในนาม
ของภาคไดใ้นโอกาสน้ีครับ ซ่ึงผมคิดวา่คุม้ค่า 

 

@  เรียนท่านนายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ท่านผูว้่าการภาค  ท่านอดีตผูว้่า
การภาค ท่านอดีตนายกและมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน  เร่ืองของการประชุม
อินเตอร์ ซิต้ีนั้นในรายละเอียดของท่านผูว้่าการภาคได้พูดไปแล้ว ผมได้รับ
มอบหมายจากผูว้่าการภาคในฐานะท่ีเป็นผูช่้วยให้ดาํเนินการเป็นประธานใน
การจดัการประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงในสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ของเราก็ไดแ้บ่งงาน
กนัครับ มีผมซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัสถานท่ีในการประชุมกลางวนักบัทีมงาน ส่วนงาน 

 

กลางคืน ท่านผูว้่าการภาค ธีระนันท์  วงศ์หล่อ  มอบประกาศให้กบัมวลมิตร
โรแทเรียนท่ีสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีกาํลงัเชิญชวน
ให้มีการลงทะเบียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นการ
ลงทะเบียนในพ้ืนท่ีของเราเอง ก็อยากจะให้สโมสรโรตารีในพ้ืนท่ีทั้ง 6 แหล่ง 
ในสุพรรณบุรีของเราไปเขา้ร่วมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุด
ก็ต้องเสริมจากท่ีผูว้่าการภาคได้พูดไปก็คือ ขอเชิญชวนไปร่วมงานในตอน
กลางคืน ซ่ึงท่านลงทะเบียนตอนกลางวนั 1,000 บาท ท่านก็สามารถร่วมงานใน
ตอนกลางคืนไดอ้ยูแ่ล้วครับ หากท่านจะพาแอนน์ไปร่วมดว้ยก็ร่วมไดใ้นตอน
กลางคืนซ่ึงเราเรียกว่า คืนราตรีแห่งเกียรติยศ ก็เป็นความตั้งใจอยา่งยิ่งของท่าน     
ท่านผูว้า่การภาคธีระนนัท ์ วงศห์ล่อ อยากจะมอบเกียรติยศในการเป็นผูบ้ริจาค  
ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ให้กับท่านมีส่วนในการทาํหน้าท่ีบาํเพ็ญประโยชน์ใน
โครงการต่าง ๆท่ีโรตารีได้จัดให้มี ข้ึนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
โปลิโอพลสั  โครงการบาํเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ มากมายท่ีทาํอยู่  อนัน้ีคงเป็น
เร่ืองท่ีจะเชิญชวนและขอให้ช่วยกนัลงทะเบียน  ก็ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแท
เรียน  ท่านผูมี้เกียรติท่ีให้ความสนใจ 5  ท่าน ก็อาจจะเป็นโควตา้ในจงัหวดั
สุพรรณบุรี เชิญข้ึนร้องเพลงเพ่ือการบริจาคในโรตารีไนด์ในคืนน้ี  ผมขอถือ
โอกาสน้ีเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมโรตารีแอนน์ทุกท่าน ขอบคุณครับ 
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